



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, mcot, bangkokinsight) ทีวีช่อง 5, NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เป็นประธานเปิดสายการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อความมั่นคงทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับบุคลากรในรพ.รัฐ และบางส่วนจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านร้านขายยา 8 สาขา และร้านค้าออนไลน์ของ อภ. นอกจากนี้ เตรียมผลิตยาฟ้าวิฑราเวียรเอง โดยอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อให้อย.ตรวจสอบมาตรฐานและอนุมัติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-รมว.สร. ระบุ สร.ไม่มีมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่นำเสนอต่อ ศบค. ซึ่งโดยหลักภารกิจกรมต่างๆ ในช่วงโควิด 19 จะมีมาตรการอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้จัดจะต้องเสนอแผนการ รูปแบบ และระบบความปลอดภัย ให้พ.สสจ.อนุมัติ และหากจัดงานตามที่ขอมมาได้ก็ไม่เกิดปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, สปริงนิวส์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, infoquest, js100, thaipbs, INN, TNN, newtv, Chiangmainews, nationtv, mcot) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผย การติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ใน ASQ มีการพบเชื้อที่ลูกบิดประตู ขอฝากสถานประกอบการ ทุกแห่งเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงสัมผัสให้มากขึ้น และขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรฐานของ สร. ส่วนอาการผู้ป่วยชาย อายุ 70 ปี จ.ตาก มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ขณะนี้มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยสามารถช่วยได้

-นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สพคม. ยืนยัน 7 จังหวัดที่พบผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะปลอดภัย 20 ธ.ค.นี้ ขอให้มั่นใจว่าทุกจังหวัดปลอดภัย ด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องตรวจสอบมาตรฐานของโรงแรม สถานที่กักกันทางเลือก ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ รพ.เอกชนควรจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านนี้โดยตรง และต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้พร้อม

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก, บ้านเมือง, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, thansettakij, workpoint, INN, TNN, js100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, springnews, thailandplus, nationweekend, thebankokinsight, sanook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 16 พ.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ หายป่วยเพิ่ม 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,261 ราย รักษาหาย 3,977 ราย ยังรักษาในรพ. 224 ราย และเสียชีวิตคงเดิม 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เผย ศบค. เตรียมวางแผนทางกิจกรรมปีใหม่ ต้องแบ่งโซนจัดงาน จำกัดคน คัดกรองเข้ม ลงทะเบียนไทยชนะ

-นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ ระบุ เหตุการณ์คอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เทนเป็นบทเรียนให้เตรียมวางแผนรับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ส่วนการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้อาคารรัฐสภา ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำกัดการใช้ลิฟต์ไม่เกินครั้งละ 6 คน เว้นระยะห่าง 1 เมตรในห้องอาหาร มีผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์

-นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด 19 ของ สร. อย่างเคร่งครัด ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ใช้อาคารรัฐสภา ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำกัดการใช้ลิฟต์ไม่เกินครั้งละ 6 คน เว้นระยะห่าง 1 เมตรในห้องอาหาร มีผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ย้ำทุกฝ่ายคุมเข้มป้องกันการลักลอบข้ามแดน เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว หากพบเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจจะ

ประเด็นข่าว

ดำเนินการอย่างเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้จัดงานประกาศยกเลิกจัดคอนเสิร์ตบาวเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากเกรงสถานการณ์โควิด 19 และไม่แน่ใจว่ามาตรการที่เตรียมไว้จะสามารถควบคุมผู้ร่วมงานได้

ประเด็นผลกระทบ

1. โรงหนังไม่เว้นระยะห่างการจัดที่นั่ง

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @plamguin โปสต์ภาพพร้อมระบุว่า โรงภาพยนตร์เมเจอร์จำหน่ายตั๋วแบบไม่มี social distancing ให้จองที่นั่งติดกันได้ท่ามกลางการกลับมาของโควิด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, Xinhua, TNN, mcot, newtv, Ch3thailand)

-**อังกฤษ** เตรียมยกระดับการเฝ้าระวังกรุงลอนดอนสู่ tier 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด... **สเปน** ศึกษาพบประชากร 1 ใน 10 ของประเทศอาจติดโควิด 19... **อินเดีย** มีอัตราผู้ป่วยรักษาหาย 95.12 % นับว่าสูงที่สุดในโลก และอัตราการเสียชีวิต 1.45 % อยู่ในระดับต่ำมาก... **สหรัฐฯ** พบเด็กป่วยโควิดกว่า 1.6 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 12.2% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด... **บราซิล** คาดการณ์หลังเทศกาลคริสต์มาส จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นมากจนน่าวิตก... **ออสเตรเลีย** รัฐนิวเซาท์เวลส์ พบผู้ติดเชื้อรายแรกในรอบ 2 สัปดาห์... **เกาหลีใต้** เร่งจัดหาเตียงหลังพบผู้ป่วยรายวัน 1,078 คน เป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาด... **จีน** บ.โพซัน ฟาร์มาซูติคัล เตรียมซื้อวัคซีนอย่างน้อย 100 ล้านโดส จาก บ.ไบโอเอ็นเทค ในปีหน้า... **อินโดนีเซีย** ฉีดวัคซีนโควิดฟรีให้แก่ประชาชน... **เบลเยียม** ชานตาคลอสที่ไปมอบความสุขให้บ้านพักคนชรากลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ แพร่เชื้อโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุถึง 75 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 74,480,696 ราย เสียชีวิต 1,654,027 ราย รักษาหาย 52,313,687 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 152 ของโลก

พระราชทานรถตรวจโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น ,thailandplus, thansettakij, bluchipthai,newtv

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างใกล้ชิด และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อวินิจฉัยรักษาด้านแบบ 1 คัน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 เพื่อให้กรมควบคุมโรคทดลองใช้ และนำมาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 6 ก.ค. 2563 ได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างวินิจฉัยเพิ่มอีก 13 คัน ให้กับสธ.เพื่อใช้ในการตรวจค้นหา คัดกรอง เก็บตัวอย่างโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ New 18

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า กรมควบคุมโรคมีมาตรการป้องกันและรักษาโรคเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ กรมอนามัยมีการรณรงค์การใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ให้กับประชาชน แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการปรับตัว หลีกเลี่ยงให้พาหนะส่วนตัว ใช้บริการรถสาธารณะ ปรับเวลาการทำงาน บางธุรกิจที่สามารถทำงานที่บ้านได้แนะนำให้ Work from home ซึ่งช่วยลดมลพิษจากการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเจ้าของกิจการและพนักงาน และยังลดความเสี่ยงในการต้องออกมาเผชิญกับ PM2.5

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า ประชาชนสามารถลดแหล่งสะสมของฝุ่นได้ 6 วิธี 1.หมั่นทำความสะอาดบ้าน 2.ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้รถสาธารณะ 3.เช็คสภาพรถเป็นประจำ ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ 4.งดเผาขยะใบไม้ 5.งดจุดธูปเทียนมาลัยธูปเทียนหรือธูปไฟฟ้า และ 6.ปลูกต้นไม้ที่มีใบหยากและมีขนซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นสูง และก่อนออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากป้องกันและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 39 พื้นที่ โดยตรวจวัดได้ในช่วง 24-98 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่ ส่วนค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

คำตอบแทนบุคลากร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ HFocus

-ชมรมผอ.รพ.สต. เผยแพร่หนังสือที่ยื่นถึงรพ.สต. เรียกร้อง 5 ข้อ 1.ขอให้จัดสรรงบประมาณ 64 เพื่อกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ที่ ก.พ.อนุมัติเป็น

ประเด็นข่าว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ในรพ.สต.ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิปี 2563-2564 จำนวน 2,500 ตำแหน่ง 2.ขอให้เสนอกรม. ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานที่มีวุฒิปริญญาตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด จากตำแหน่งสายงานทั่วไป เป็นตำแหน่งสายวิชาการในระดับตำแหน่งเทียบเคียงตำแหน่งเดิม ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ ก.พ. เป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นการสอบแข่งขัน 3.ขอให้เสนอกรม. คัดเลือก ลูกจ้างประจำผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด บรรจุเป็นข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 4.ขอให้ เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานระหว่างเดือนมี.ค. - ก.ย. 2563 5.ขอให้เร่งรัดส่วนราชการพิจารณาความดี ความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด ตามมติกรม.วันที่ 15 เม.ย. 2563

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หรือระบบโปรแกรม 3C ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม.

โรคมอนรอกกระดูกทับเส้นประสาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (workpointtoday, tnnthailand, thailandplus, thaipbs)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคมอนรอกกระดูกกดทับเส้นประสาท เกิดขึ้นได้ทั้งกระดูกสันหลังที่คอและเอว สาเหตุสำคัญคือ ความเสื่อมของกระดูกไขสันหลังและหมอนรองกระดูก มักพบในผู้สูงอายุ ส่วนในผู้ป่วยอายุน้อยเกิดจากใช้งานกระดูกสันหลังมากเกินไป หรือใช้งานผิดท่าทาง เช่น ก้มยกของหนัก ออกกำลังกายหักโหม ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจทำให้ถึงขั้นอัมพาตได้ ผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวด ชา หรืออ่อนแรง ในบางรายอาจจะไม่มีอาการรุนแรง หากสงสัยสามารถเข้ารับการตรวจรักษาที่สถาบันประสาทวิทยา

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph_channel

